

แบบสรุปตัวชี้วัด (ด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) ของปศุสัตว์จังหวัด
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	น้ำหนัก ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รอบการประเมินครั้งที่/ ค่าเป้าหมาย		หมายเหตุ
๑. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ ปศุสัตว์ตามนโยบาย กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ▪ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ▪ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินของเกษตรกร ▪ โครงการพัฒนาเกษตร กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์อินทรีย์ ▪ โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 	๑๐	๕ โครงการ	๑	ร้อยละ ๖๐.๐๐ ขึ้นไป	กสส
	๕	๕ โครงการ	๒	ร้อยละ ๙๐.๐๑-๑๐๐ และการติดตามรายงาน ผลโครงการ	
๒. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน ปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	๐	๘,๘๒๐ ราย	๑	ไม่วัดผล	กสส
	๓		๒	ร้อยละ ๙๐.๐๑-๑๐๐ และการติดตามรายงาน ผลโครงการ	
๓. ระดับความสำเร็จของโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๐	๒,๗๔๙ ราย	๑	ไม่วัดผล	กสส
	๒		๒	ร้อยละ ๙๐.๐๑-๑๐๐ และการติดตามรายงาน ผลโครงการ	
๔. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการ ผสมเทียม	๕				สทป.
๕. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์	๕				สพพ.
รวมค่าน้ำหนักตัวชี้วัด	๒๐				

หมายเหตุ ด้วยการประเมินระดับปศุสัตว์จังหวัด

ตัวชี้วัดที่ ๒ เป็นการดำเนินงานโครงการฯ ศพก. และตัวชี้วัดที่ ๓โครงการสมาร์ท ฟาร์มเมอร์

ทั้ง ๒ โครงการนี้ ไม่ได้รับงบประมาณ ๖๖ ไปพลางก่อน ซึ่งจะได้รับงบประมาณดำเนินโครงการใน ๔ เดือนสุดท้าย แต่ด้วยเป็นโครงการที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมปศุสัตว์ (ขาวคาดแดง) และมีการดำเนินการโครงการทั้ง ๒ โครงการฯ ในทั่วประเทศ

ในรอบที่ ๑ ไม่วัดผลการประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งคะแนนจะปกรวมอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๑. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากเดิม ๕ คะแนน เป็น ๑๐ คะแนน

การประเมินใน รอบที่ ๒/๒๕๖๗ จึงจะสามารถวัดและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบที่ ๒/๒๕๖๗ ตามปกติ ได้

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
ของปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น้ำหนักตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ร้อยละ ๑๐

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๕

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามคู่มือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๕ โครงการ ได้แก่

■ **โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่** วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน แก้ปัญหาด้านการผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา ๕๑ แปลง (พัฒนาแปลงเดิม รายชนิดสัตว์เล็ก ๓๕ แปลง และพัฒนาระบบฟาร์ม GFM ให้แปลงใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนเดิม ๑๖ แปลง)

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๓๗ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร อุดรธานี มุกดาหาร หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ เพชรบูรณ์ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา สงขลา สตูล

■ **โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น** วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป้าหมายเกษตรกรได้รับส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่ประดู่หางดำ ไก่ชื้อฟ้า ไก่สีท่าพระ และไก่คอล่อน) ๔๔ ราย และอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่เบตง)

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

■ **โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร** วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกให้กับผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครพนม น่าน พิษณุโลก อุดรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร

■ **โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน** กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ๔๐๐ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ สกลนคร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง

■ **โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์** วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ โครงการเฝ้าระวัง โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ฯลฯ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ พิจิตร สุโขทัย กาญจนบุรี เพชรบุรี ระนอง ภูเก็ต และตรัง

(๑) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

การประเมินแบ่งตามกิจกรรมที่ดำเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ จังหวัดที่ดำเนินงานเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาแปลงเดิม รายชนิดสัตว์เล็ก ๓๕ แปลง จำนวน ๒๕ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชัยภูมิ อุดรธานี มุกดาหาร เลย หนองบัวลำภู ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา

กลุ่มที่ ๒ จังหวัดที่ดำเนินงานเฉพาะกิจกรรมพัฒนาแปลงเดิม (ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM) จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร หนองคาย บึงกาฬ ตาก สมุทรสาคร สงขลา สตูล

กลุ่มที่ ๓ จังหวัดที่ดำเนินงานทั้งกิจกรรมส่งเสริมแปลงใหม่และพัฒนาแปลงเดิม (ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM) จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน กระบี่

แปลงใหญ่กลุ่มที่ ๑

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หลักการสำคัญ และแนวทางดำเนินงานโครงการ
๒	คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม
๓	จัดทำข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
๔	จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๕	เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในวันที่ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในวันที่ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗
๓	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในวันที่ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๔	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในวันที่ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในวันที่ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗

แปลงใหญ่กลุ่มที่ ๒

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ : การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยใช้น้ำหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๓	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๔	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

แปลงใหญ่กลุ่มที่ ๓

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หลักการสำคัญ และแนวทางดำเนินงานโครงการ- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และได้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๒	<ul style="list-style-type: none">- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และได้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๓	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และได้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๔	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำเอกสารในการจัดฝึกอบรม- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และได้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
๕	<ul style="list-style-type: none">- เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และได้รับเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ : การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยใช้น้ำหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ : การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยใช้น้ำหนักร้อยละ ๕๐ : ๕๐

(๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กลุ่มที่ ๑ เกษตรกรได้รับส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่ประดู่หางดำ ไก่ชู้ฟ้า ไก่ชู้ท่าพระ และคอล่อน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หลักการสำคัญ และแนวทางดำเนินงานโครงการ - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓	- จัดทำข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรและจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม - เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่น” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จัดทำคำขออนุมัติจัดหาปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยง

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ได้รับเงินอุดหนุนภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขุนได้รับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	- ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ได้รับเงินอุดหนุนภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขุนได้รับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓	- ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ได้รับเงินอุดหนุนภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขุนได้รับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔	- ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ได้รับเงินอุดหนุนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ - ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขุนได้รับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕	- ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ได้รับเงินอุดหนุนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขุนได้รับเงินอุดหนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กลุ่มที่ ๒ อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่เบตง)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๒	มีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นแก่ เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
๓	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกร
๔	มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มของ กสส.
๕	มีการรายงานผลการดำเนินการของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น(ไก่เบตง) ส่ง กสส. ภายใน ๑๐ มี.ค ๒๕๖๗

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๒	มีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร
๓	มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกร
๔	การจัดเก็บข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มของ กสส.
๕	มีการรายงานผลการดำเนินการของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น(ไก่เบตง) ส่ง กสส. ภายใน ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๗

(๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	<h1>ไม่มีการวัดในรอบที่ ๑</h1>
๒	
๓	
๔	
๕	

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ ปี ๖๖ ไปพลางก่อน

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และรายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๒	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และรายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๓	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และรายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๔	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และรายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๕	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ และรายงานสรุปข้อมูลรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: จัดเก็บข้อมูลรายได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๔) โครงการพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๕	เกษตรกรได้รับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗:

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (DLD organic Thailand) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
๒	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (DLD organic Thailand) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
๓	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (DLD organic Thailand) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (DLD organic Thailand) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗
๕	เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (DLD organic Thailand) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปุ๋ยอินทรีย์ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

(๕) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์ (ฝึกอบรม) ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๒	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์ (ฝึกอบรม) ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์ (ฝึกอบรม) ให้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๔	ปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	ปศุสัตว์จังหวัด ปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) รอบที่ ๑ ให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์ม ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ปศุสัตว์จังหวัด สรุปรายงานผลการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ปศุสัตว์จังหวัด มอบเงินรางวัลให้อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓	ปศุสัตว์จังหวัด คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับสิทธิการประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
๔	ปศุสัตว์จังหวัด ปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) รอบที่ ๒ ให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์ม ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	อาสาปศุสัตว์ ปฏิบัติภารกิจที่กำหนดเป็น ตัวชี้วัด อย่างน้อย ๕ ภารกิจ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เงื่อนไข : การปฏิบัติภารกิจตามกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์มอบหมายดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์
๒. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จำนวนปศุสัตว์ ถ่ายภาพ และเก็บพิกัดที่ตั้งฟาร์ม
๓. จัดเก็บข้อมูลสัตว์ของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
๔. ประสานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์
๕. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๖. ให้บริการผสมเทียม เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการผสมเทียม ดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์
๗. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ฯลฯ
๘. เฝ้าระวังโรค ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคระบาดในพื้นที่ พร้อมเก็บตัวอย่าง ลงข้อมูลประวัติสัตว์ และส่งตัวอย่างไปตรวจ
๙. สำรวจและบันทึกข้อมูลโคและกระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
๑๐. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งโรคระบาด และประสานงานเกี่ยวกับการปศุสัตว์

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๖๐	๘๖	๒๕
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	-	-	๔๔
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	๑,๐๐๐	๙๐๐	๑,๐๐๐
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	๒๔๐	๓๒๕	๓๖๐
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	ราย	๓๓๐	๓๓๐	๓๓๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
๒. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS
๓. รายงานผลตามแบบฟอร์มของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๔. รายงานการประเมินผลดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นายชูศักดิ์ ทองแดง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๕

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑. แปลงใหญ่ : นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๕

๒. อัตลักษณ์ : นางสาวยุภาภรณ์ หอมทอง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๖

๓. ที่ดินทำกิน : นายณรงค์ฤทธิ์ นวลนัม

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๓๓

๔. ปศุสัตว์อินทรีย์ : นายสุชล บุญคง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๙๒

๕. อาสาปศุสัตว์ : นายวิสูตร เนื่อนวล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ไม่วัดผล

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๓

คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมายถึง กระบวนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นศูนย์ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาผ่าน ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อำเภอ

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	<h1>ไม่มีการวัดในรอบที่ ๑</h1>
๒	
๓	
๔	
๕	

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๒	ระดับความสำเร็จของการคัดเลือก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ให้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เงินอุดหนุนทั่วไป) ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๔	ระดับความสำเร็จของการคัดเลือก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด และส่งให้ปศุสัตว์เขตภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
๕	ระดับความสำเร็จของการประเมินเชิงคุณภาพ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ส่งให้ปศุสัตว์เขต ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

เงื่อนไข :

๑. ระดับคะแนนที่ ๑ - ๔ วัดผลการดำเนินงานโครงการจาก**การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Operation** ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. ระดับคะแนนที่ ๕ ข้อมูลจากแบบ**ประเมินเชิงคุณภาพ** ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จากคู่มือปฏิบัติงาน และส่งให้ปศุสัตว์เขต **ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗**

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๘๘๒

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

- รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ e-Operation
- กำกับและติดตามการดำเนินงานของปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ให้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ e-Operation
- ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ส่งให้ปศุสัตว์เขต
- กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ -๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๒

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๗๑

นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชรา บุญทา นักวิชาการสัตวบาล

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ไม่วัดผล

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๒

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer หมายถึง กระบวนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามคู่มือแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
๒. กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ
๓. กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
๔. กิจกรรมการถอดบทเรียน ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด, ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Fmart Farmer) และ เกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด
๕. กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	<h1>ไม่มีการวัดในรอบที่ ๑</h1>
๒	
๓	
๔	
๕	

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๗

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	<ul style="list-style-type: none">● ปศุสัตว์จังหวัด กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม SF๑ และ SF๒● ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๒	<ul style="list-style-type: none">● ปศุสัตว์จังหวัด สรุปผลการประเมินจากแบบฟอร์ม SF๑ และ SF๒ ลงในแบบฟอร์ม SF๓ เป็นไฟล์ Excel ส่งให้ปศุสัตว์เขต● ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๓	<ul style="list-style-type: none">● ปศุสัตว์จังหวัด ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด, ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์, เกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมละ ๑ ราย รวม ๓ ราย ตามแบบฟอร์ม SF๔ เป็นไฟล์ Word ส่งให้ปศุสัตว์เขต● ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด

ปีงบประมาณ 2567

โดย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

น้ำหนักผลงาน : ร้อยละ 5

คำอธิบาย :

● เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่นำสัตว์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์เพื่อกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการบันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจะต้องมีการทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมและเทคโนโลยี
- 2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
- 3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)

● ระดับความสำเร็จของการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการดำเนินงานตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย (เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2564	2565	2566
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	เครือข่าย	874	952	931

1. สำหรับจังหวัดที่มีเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

1.1) ร้อยละความสำเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบประเมิน และติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (2 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากระดับความสำเร็จเป็นร้อยละของจำนวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจเยี่ยม ตรวจสอบประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผลจากรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

รอบ 1/2567

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย < ร้อยละ 30.00	0.00
2	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 30.00 – 34.99	0.50
3	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 35.00 – 39.99	1.00
4	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 40.00 – 44.99	1.50
5	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 45.00 ขึ้นไป	2.00

รอบ 2/2567

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย < ร้อยละ 60.00	0.00
2	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.00 – 69.99	0.50
3	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.00 – 79.99	1.00
4	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.00 – 89.99	1.50
5	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป	2.00

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation
2. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

1.2) การจัดส่งรายงานการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (3 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ (ตามแบบฟอร์ม) ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผลจากรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567)

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2567 – กันยายน 2567 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2567)

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อปศุสัตว์จังหวัด	1.00
2	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลาน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.50
3	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา กึ่งหนึ่งของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	2.00
4	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	2.50
5	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา ร้อยละ 100 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	3.00

หมายเหตุ : ส่งช้ากว่ากำหนด หัก 0.5 คะแนน

: กรณี จังหวัดที่ไม่มีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เนื่องจาก ยกเลิกเครือข่ายฯ ในระหว่างปีงบประมาณ 2567 ทั้งหมด ให้จัดทำหนังสือชี้แจง และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ หากยกเลิกเครือข่ายฯ ทั้งหมดในรอบการประเมิน 1/2567 ในรอบการประเมิน 2/2567 จะใช้เกณฑ์การพิจารณาเดียวกับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (รอบ 1/2567)

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ

1. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
2. รวบรวมจากการส่งรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ที่ส่งมายังสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน

ผู้กำกับดูแลตัวชีวิต : นางสาวเยาวลักษณ์ เลไพจิตร เบอร์ติดต่อ 08-9104-6596

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิรัศย์ชา กองแก้ว เบอร์ติดต่อ 09-0986-4186

2. สำหรับจังหวัดที่ไม่มีเป้าหมายการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (5 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะดำเนินการประเมินผลจากรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567)

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2567 – กันยายน 2567 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2567)

ครั้งที่ 1/2567

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 	1.00
2	<ul style="list-style-type: none"> ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 	2.00
3	<ul style="list-style-type: none"> ประสานงานกับหน่วยงานสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 	3.00
4	<ul style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรทราบ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 	4.00
5	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต ที่รับผิดชอบ ตามกำหนดเวลา 	5.00

ครั้งที่ 2/2567

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	<ul style="list-style-type: none"> ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ ประสานงานกับหน่วยงานสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรทราบ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 	1.00
2	<ul style="list-style-type: none"> มีเกษตรกรยื่นแบบเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1 เครือข่าย ร่วมตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 	2.00
3	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ใบสมัครเครือข่ายฯ พร้อมแบบประเมินฯ) เพื่อขออนุมัติเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 	3.00
4	<ul style="list-style-type: none"> เครือข่ายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 	4.00

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 เครือข่าย ■ รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขตที่รับผิดชอบ ตามกำหนดเวลา 	5.00

หมายเหตุ : ส่งช้ากว่ากำหนด หัก 0.5 คะแนน

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. รวบรวมจากการรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 6 เดือน กำหนดส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และรอบ 12 เดือน กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2567
2. ทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (รอบ 12 เดือน)
3. หน่วยงานดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ ได้เพียงช่องทางเดียว คือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ breeding9@dld.go.th เท่านั้น

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเยาวลักษณ์ เลไพจิตร เบอร์ติดต่อ 08-9104-6596
 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจรัสย์ชา กองแก้ว เบอร์ติดต่อ 09-0986-4186

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5

คำอธิบายตัวชี้วัด :

1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงานการให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ โคนม กระบือ และแพะ ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ตรวจการตั้งท้องปศุสัตว์จากการผสมเทียม และติดตามลูกปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม

2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงานจากกิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กิจกรรมโคบาลบูรพา และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อ และความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อ โดยการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) กับ ระบบฐานข้อมูลโคเนื้อของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม วัดผลการดำเนินงาน 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| 4.1 จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม | น้ำหนักผลงาน ร้อยละ 20 |
| 4.2 จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม | น้ำหนักผลงาน ร้อยละ 20 |
| 4.3 จำนวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม | น้ำหนักผลงาน ร้อยละ 20 |
| 4.4 ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการผสมเทียมโคเนื้อ | น้ำหนักผลงาน ร้อยละ 20 |
| ผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับระบบ e-Operation | |
| 4.5 ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการตั้งท้องโคเนื้อ | น้ำหนักผลงาน ร้อยละ 20 |
| ผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อเปรียบเทียบกับระบบ e-Operation | |

เงื่อนไข :

ผลการปฏิบัติงานจากระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) หัวข้อ “บริการผสมเทียมปศุสัตว์ (เครือข่ายพนักงานผสมเทียม) จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม (เครือข่ายพนักงานผสมเทียม) และจำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม (เครือข่ายพนักงานผสมเทียม)” ไม่คิดรวมเป็นผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัด เนื่องจากทั้ง 3 หัวข้อดังกล่าว ไม่มีการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2564	2565	2566
จำนวนปศุสัตว์ที่ได้รับการผสมเทียม	ตัว	365,145	290,793	288,161
จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม	ตัว	249,472	187,285	188,869
จำนวนปศุสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ตัว	228,122	179,720	240,743

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

1. รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบฐานข้อมูลโคเนื้อของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสถิตย์ภรณ์ วชิรเมธี

เบอร์โทรศัพท์ : 02-501-2115

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิจิตร อึ้งพิณิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-501-2115